

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 70,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน

วันที่: อังคาร 24 มกราคม 2560

ปีที่: 23

ฉบับที่: 5648

หน้า: 1(บนซ้าย), 7

Col.Inch: 51.57

Ad Value: 43,834.50

PRValue (x3): 131,503.50

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: PTTGCส่งโกลบอลกรีนฯ จับมือ KTIS ผุดแผนลงทุนไบโอคอมเพล็กซ์



PTTGCส่งโกลบอลกรีนฯ

● จับมือ KTIS ผุดแผนลงทุนไบโอคอมเพล็กซ์

PTTGC ส่ง “โกลบอลกรีนแคมคอลล” เป็นเรือธงลงทุนโครงการเศรษฐกิจชีวภาพ จับมือ KTIS ผุดแผนลงทุนไบโอคอมเพล็กซ์ ฟาก “ประเสริฐ บุญสัมพันธ์” ยืนยันความโปร่งใส ไม่มีเอี่ยวข่าวทุจริต “โรลส์-รอยซ์” แน่นนอน

นายจิรวัฒน์ นูริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยว่า ขณะนี้ GGC ในฐานะบริษัทหลักของบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC จะเป็นแกนนำลงทุนในโครงการเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ซึ่งถือเป็นพลังงานชีวภาพจากโครงการประชารัฐ และทาง GGC จะขึ้นเป็นบริษัทเรือธง (Flagship) ของกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เพื่อดำเนินธุรกิจกรีนไบโอเคมิคอล

โดยบริษัทจะมีการลงทุนในโครงการไบโอคอมเพล็กซ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น โครงการไบโอคอมเพล็กซ์จากผลิตภัณฑ์อ้อย และโครงการไบโอคอมเพล็กซ์จากผลิตภัณฑ์ปาล์ม เพื่อใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ, เคมีชีวภาพ และพลาสติกชีวภาพ แบบครบวงจร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบการลงทุนของโครงการ

ทั้งนี้ GGC จะมีการลงทุนในรูปแบบการร่วมค้า (Joint Venture) กับบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ลงทุนในโครงการไบโอคอมเพล็กซ์จากผลิตภัณฑ์อ้อย เพื่อนำ

มาแปรรูปเป็นสารตั้งต้น Lactic Acid สำหรับต่อ ยอดผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ Polylactic Acid (PLA) ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

สำหรับมูลค่าการลงทุนของโครงการไบโอคอมเพล็กซ์จากผลิตภัณฑ์อ้อย เบื้องต้นคาดว่าจะอยู่ที่หลักพันล้านบาท โดยช่วงแรกจะเป็นการลงทุนก่อสร้างที่บ่ออ้อยและโรงงานผลิตเอทานอล จากนั้นถึงจะเป็นการลงทุนต่อ ยอดไปสู่การผลิต PLA ซึ่งจะตั้งโรงงานที่จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดพื้นที่ส่วนโรงงานประมาณ 1,000 ไร่ บนพื้นที่ปลูกอ้อย 1 แสนไร่ และบริษัทจะมีการสรุปแผนการลงทุนที่ชัดเจนในปี 2560

“โครงการผลิต PLA เป็นแผนระยะยาว ในอีก 4-5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะมีการสรุปผลการศึกษาภายในปีนี้ โดยมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งภาพรวมเศรษฐกิจและราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก เพื่อให้ผลิตภัณฑ์แข่งขันในตลาดได้ มองว่าระดับราคาน้ำตาลที่ประมาณ 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เป็นระดับที่เหมาะสมกับการลงทุนและแข่งขันได้” นายจิรวัฒน์ กล่าว

นายจิรวัฒน์ กล่าวอีกว่า ในปี 2560 บริษัทตั้งงบลงทุนจำนวน 2,000 ล้านบาท สำหรับลงทุนในโครงการไบโอคอมเพล็กซ์จากปาล์ม เพื่อผลิต

ไบโอดีเซลคุณภาพสูง ขนาดกำลังการผลิต 2 แสนตันต่อปี ในจังหวัดชลบุรี โดยแหล่งเงินทุนจะมาจากกระแสเงินสดเพื่อขายหุ้นสามัญให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)

นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้เร็วสุดในช่วงไตรมาส 2/60 และเข้าสู่ตลาดในช่วงปลายปี 2560 ซึ่งในเดือน ต.ค. 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟล์) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายไอพีโอ

ขณะที่นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ PTTGC เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าว บริษัท โรลส์-รอยซ์ ได้เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารของกลุ่ม PTT ในช่วงปี 2543-2556 ซึ่งเป็นช่วงที่ตนดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ PTT นั้น ขอยืนยันว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องับประเด็นดังกล่าว

โดยขณะนี้ทาง PTT ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในโครงการต่างๆ ที่มีการใช้เครื่องยนต์ของบริษัท โรลส์-รอยซ์ ในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการจากทั้งในองค์กรและนอกองค์กรเข้ามาตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง “ช่วงเวลาที่ผมอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารของ

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 70,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน

วันที่: อังคาร 24 มกราคม 2560

ปีที่: 23

ฉบับที่: 5648

หน้า: 1 (บนซ้าย), 7

Col.Inch: 51.57 Ad Value: 43,834.50

PRValue (x3): 131,503.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: PTTGCส่งโกลบอลกรีนฯ จับมือ KTIS ผุดแผนลงทุนไบโอคอมเพล็กซ์

ปตท.นั้น ได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องและโปร่งใส
ทุกอย่าง โดยขอยืนยันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กับกระแสเรื่องทุจริตดังกล่าวแน่นอน และ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงของ
คณะกรรมการสืบสวน" นายประเสริฐ กล่าว
ด้านพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่า
กระทรวงพลังงานไม่ได้มีเจตนาใจกับประเด็น
ทุจริตของ PTT โดยล่าสุดได้ให้ PTT
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมี นายชวลิต
พันธ์ทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่ม
ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน
PTT เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และให้ส่งข้อสรุปกลับมาภายใน 30 วัน เพื่อ
ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

ขณะเดียวกัน กระทรวงพลังงานจะเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการ Bioeconomy โดย
จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงาน
ชีวภาพที่จะสามารถพัฒนาต่อยอด เนื่องจาก
ได้มีการดำเนินการพัฒนามาได้ในระดับหนึ่ง
แล้ว ภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทน พ.ศ.
2558-2579 โดยรัฐบาลได้ตั้งลงทุนรวม 4
แสนล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนของกลุ่ม
อุตสาหกรรมชีวภาพในช่วงระยะเวลา 10 ปี
ทั้งนี้ ภายใน 10 ปี จะมีมูลค่าการลงทุน
ตลอด Value Chain กว่า 4 แสนล้านบาท
โดยเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มเป็น 75,000
บาทต่อคนต่อปี มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นทั้งใน
โรงงานผลิตและการวิจัยที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า
20,000 ตำแหน่ง และที่สำคัญยังเป็นการลด
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการใช้ฟอสซิล
ได้มากถึง 70 ล้านตัน ■